

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ซีแบบทดสอบสมองซีกซ้าย-ขวา บ่งบอกความถนัดของคนเราไม่ได้จริง นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐฯ ระบุว่า แบบทดสอบยอดนิยม ที่จะบอกว่าเราเป็นคนถนัดใช้สมองซีกขวาหรือซ้ายมากกว่ากันนั้น บ่งบอกความถนัดของคนเราไม่ได้จริง เพราะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่า คนเราถนัดใช้สมองซีกใดซีกหนึ่งมากกว่ากัน แบบทดสอบสมองซึ่งกำลังได้รับความนิยมและถูกส่งต่อ ๆ กันทางเฟซบุ๊ก มักมีลักษณะเป็นแบบสอบถามให้ผู้เล่นเข้าไปตอบ เพื่อให้ทราบว่าคุณเองเป็นคนถนัดใช้สมองซีกซ้ายหรือขวามากกว่า ซึ่งเชื่อว่าซีกซ้ายจะควบคุมความคิดในเชิงตรรกะเป็นระเบียบแบบแผน ส่วนซีกขวาก็จะควบคุมด้านความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และอารมณ์ เจฟฟรีย์ แอนเดอร์สัน นักวิจัยด้านสมองแห่งมหาวิทยาลัยยูทาห์ บอกว่า เป็นความจริงที่คนบางคนมีความโดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะที่เป็นระเบียบแบบแผน ขณะที่บางคนมักตอบสนองสิ่งต่างๆ ไปตามสัญชาตญาณของตนเอง อย่างไรก็ตาม บุคลิกเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างสมองซีกซ้ายและซีกขวา โดยจากการศึกษาสมองในคนกว่า 1,000 คน แอนเดอร์สันและทีมงานพบว่า คนเราใช้สมองทั้งสองซีกเท่า ๆ กัน ไม่มีแนวโน้มจะใช้ซีกใดซีกหนึ่งมากกว่ากัน ความเชื่อเรื่องสมองซีกซ้ายและขวาก็เกิดมาจากการวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งบ่งชี้ว่าส่วนต่าง ๆ ในสมองคนเรามีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องการแบ่งสมองสองซีกออกเป็นหน้าที่ควบคุม “ตรรกะ” และ “อารมณ์” นั้นเป็นความเชื่อทางจิตวิทยาของคนทั่วไป ซึ่งไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาด้วย แนวคิดนี้ยังขัดแย้งกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบสมอง บทบาทหน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา และขัดแย้งกับหลักฐานจากผู้ป่วยที่มีรอยโรคที่สมองซีกใดซีกหนึ่ง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ชาร์ลี ชิน'กระตุ้นคนค้นข้อมูลเอชไอวี ผลวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารอเมริกันเมดิคอลแอสโซซิเอชัน (เจเอเอ็มเอ) อินเทอร์เน็ลเมดิซีน ระบุว่า การเปิดเผยของชาร์ลี ชิน นักแสดงชื่อดังที่ระบุว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีนั้น ส่งผลให้มีผู้ใช้กูเกิลค้นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีซึ่งส่งผลให้เกิดโรคมุ้มน้ำคั้นบพร่องหรือโรคเอดส์ใน 1 วันในสหรัฐมากที่สุดประวัติศาสตร์ นับเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรครวมถึงการป้องกันโรคไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยระบุว่ายังคงเร็วเกินไปที่จะระบุว่า การเปิดเผยของนักแสดงชื่อดังจะส่งผลให้การติดเชื้อเอชไอวีนั้นลดลงตามไปด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ รายงานระบุว่ามีคนค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวีในวันที่ชินเปิดเผยข่าวดังกล่าว เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้ 417 เปอร์เซ็นต์ หรือนับเป็นจำนวนผู้ที่ค้นคำว่าเอชไอวีมากขึ้นถึง 2.75 ล้านคนต่อวัน ทั้งนี้ ผลวิจัยศึกษาข้อมูลจากกูเกิลเทรนด์สและข้อมูลจากบลูมเบิร์กเทอร์มินอล นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนถึง 8 ธันวาคม 2558</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัสชิคาโกสเตรีก</p> <p>ปราก - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสชิคาโกเป็นรายแรกของประเทศ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด อาทิ บราซิล ซึ่งขณะนี้มีการระบาดหนักที่สุด ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ตัวแทนการท่องเที่ยวในจีนได้แนะนำให้บรรดานักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ หลังจากพบผู้ป่วย 3 รายจาก 5 รายติดเชื้อไวรัสชิคาโกขณะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศ โดยมณฑลเจ้อเจียง มีรายงานผู้ป่วย 3 ราย โดยทั้งสามรายเดินทางไปท่องเที่ยวในฟิจิและซามัว</p> <p>นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวยังได้แนะนำให้ นักเดินทางหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่พบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสชิคาโก และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้งองค์การอนามัยโลก รัฐบาลจีน และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดนก 'H7N9'</p> <p>ศูนย์ป้องกันโรค(ซีไอซีพี)ของฮ่องกง เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยชายติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9 โดยผู้ป่วยรายนี้ เดินทางมาฮ่องกงวันที่ 5 ก.พ. ก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจากไข้หวัดหลายอย่างรวมทั้งมีไข้ ไอ หายใจสั้น เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคปอดบวม ต่อมาห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของฮ่องกงก็ได้ผลผลตรวจว่า ชายคนนี้ติดเชื้อไข้หวัดนกจึงถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปรีนเซส มาร์กาเรต รายงานของซีไอซีพี ระบุว่า อาการของเขาไม่มีอาการป่วยใดๆนอกจากลูกชายที่มีอาการเจ็บคอแต่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส H7N9 ตอนนี้นำส่งติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ยาโซเดียมวาโลเลท</p> <p>นายเบอนัวต์ วาลเลต์ ผอ.สำนักงานสาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงข่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มมาตรการ บังคับให้ผู้ผลิตยาเกินขนาด ซึ่งมีชื่อสามัญว่า "โซเดียมวาโลเลท" ระบุค่าเตือนบนฉลากให้ชัดเจนว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ควร ใช้น้ำ เพราะอาจทำให้ เด็กเกิดมาพร้อมภาวะบกพร่องทางสมอง ซึ่งรวมถึงอาการดาวน์ซินโดรมและออทิ สติก และมีมาตรการบังคับใช้เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป และจากการผลสำรวจของสำนักงานสาธารณสุข แคว้นโรนส์- แอลป์ของฝรั่งเศส ปี 2549-2557 พบเด็กแรกเกิด ที่มีอาการผิดปกติทางสมองมีความสัมพันธ์กับการ ใช้น้ำโซเดียมวาโลเลทในระหว่าง มารดา ตั้งครรภ์ ส่วนทางด้าน สหภาพยุโรป ได้ออกกฎควบคุมการใช้น้ำเกินขนาด โซเดียมวาโลเลทตั้งแต่ปี 2557 โดยระบุว่าแพทย์ไม่ควรจ่ายยาให้แก่ผู้หญิงในวัย เจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 15-49 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในการ ตั้งครรภ์</p>	-	-




สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>คนพิการนั่งรถเข็นโบลีเวียแขวนตัวเองกับสะพาน เรียกร้องรัฐบาลเพิ่มเบี้ยเลี้ยงกลุ่มคนพิการในโบลีเวียประท้วงรัฐบาล ด้วยการแขวนตนเองกับสะพานทั้งที่ยังนั่งรถเข็นอยู่ เพื่อแสดงความไม่พอใจ หลังจากรัฐบาลปฏิเสธทำตามข้อเรียกร้องให้ขึ้นเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็น 2,500 บาทต่อเดือน การประท้วงครั้งนี้มีขึ้นที่เมืองโคซาบัмбаทางตอนกลางของประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประท้วงในประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้ว เนื่องจากผู้พิการหลายคนเห็นว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาของพวกเขา แม้ว่าจะเคยพยายามเข้าเจรจากับประธานาธิบดี อีโว โมราเลส โดยตรงมาแล้ว แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดไว้ ทางรัฐบาลโบลีเวียระบุว่า ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 32 ล้านดอลลาร์ ให้แก่กลุ่มคนพิการในประเทศแล้ว ซึ่งครึ่งหนึ่งของเงินนี้แบ่งเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและส่วนที่เหลือเข้าสู่โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านั้น และขู่ว่าจะยกระดับการประท้วง โดยจะไปชุมนุมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงลาปาซอีก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>อังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยฝึกเด็กเป็นเบาหวานดูแลตนเอง นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอิร์ตฟอร์ดเชียร์ของอังกฤษ พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้เด็กๆ ที่เป็นโรคนี้อาจได้ฝึกเรียนรู้อาการและรู้จักรับมือกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ หุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่า "โรบิน" ย่อมาจาก "โรบอต อินแพนธ์" หรือ "ทารกหุ่นยนต์" โดยโรบินสามารถพูดได้หลายคำ รวมทั้งคำว่า "หิว" และ "กอดหนูหน่อย" ดร. โกลา คานาเมโร และ ดร.แมททิว ลูอิส ผู้พัฒนาหุ่นยนต์มูลค่า 5,800 ปอนด์ หรือประมาณเกือบสามแสนบาทตัวนี้กล่าวว่า สร้างโรบินขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เด็กอายุระหว่าง 7 - 12 ปีเรียนรู้การรับมือกับโรคเบาหวาน โดยพยายามให้เด็ก ๆ เกิดความผูกพันกับหุ่นยนต์ ซึ่งนำไปสู่สำนึกรับผิดชอบและความเข้าใจว่า การกระทำของตนเองสามารถช่วยให้อาการโรคเบาหวานของหุ่นยนต์ดีขึ้นได้ ผู้พัฒนาหุ่นยนต์โรบินกล่าวว่า มันมีพฤติกรรมเหมือนเด็กทารก โดยจะเดินไปรอบห้องเพื่อดูรูปภาพและของเล่น มันจะเล่นและเดินรำเวลาที่เป็นที่เบื่อ พอเหนื่อยก็จะขอให้กอด พฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้ารับการฝึกครั้งละราว 30 นาที เกิดความผูกพันกับโรบิน ซึ่งผู้พัฒนาเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้เด็ก เรียนรู้จดจำวิธีดูแลอาการของตน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>พบผู้ป่วยโรคอ้วนมีความจำแยกว่าคนผอม ผลการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่า ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความจำต่อเหตุการณ์เฉพาะหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแยกว่าคนที่ผอม ซึ่งส่งผลต่อนิสัยในการรับประทานอาหารได้ การทดสอบดังกล่าวทำขึ้นกับคนห้าสิบคน ซึ่งมีดัชนีมวลกายหรือ บีเอ็มไอตั้งแต่ 18 (ระดับที่ดีต่อสุขภาพ) ไปจนถึง 51 (เป็นโรคอ้วนมาก) โดยให้ทุกคนช้อนวัตถุต่าง ๆ ในเวลาต่างกัน และในฉากที่ต่างกันบนจอคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ร่วมทดสอบจะต้องนึกให้ออกว่า ตนช้อนวัตถุอะไรไว้ที่ไหนและเมื่อใด ผลปรากฏว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนทำคะแนนได้ต่ำกว่าคนที่ผอมกว่า 15 %ซึ่งบ่งชี้ว่าคนที่มีความบีเอ็มไอสูง จะมีความทรงจำต่อเหตุการณ์ที่แม่นยำและกระจ่างชัดลดลง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คนอ้วนจะจำอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นโรคความจำเสื่อมแต่อย่างใด เพราะความจำในเรื่องทั่ว ๆ ไปไม่ได้รับผลกระทบในกรณีนี้ ผลการศึกษานี้ยังระบุด้วยว่า ความทรงจำที่ไม่ชัดเจนต่ออาหารที่เพิ่งรับประทานเข้าไป อาจนำไปสู่การรับประทานมากเกินไปและเกิดโรคอ้วนได้ ขณะที่ผู้รับประทานอาหารพร้อมกับดูโทรทัศน์ไปด้วยมีแนวโน้มจะรับประทานมากกว่าปกติ หรือรู้สึกหิวเร็วขึ้น ส่วนผู้ที่มีอาการความจำเสื่อมจะรับประทานอาหารซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย.เดือน'ยาโปร'ดับอนาคต ลองยาโปร ไม่ได้โก๋ ดับอนาคตเยาวชน ดับอนาคตชาติเรา</p> <p>อย.เผยแพร่คลิป 'อุทาหรณ์ยาโปร' ผ่านบทเพลงเพื่อสะท้อนสังคมวัยรุ่นยุคปัจจุบัน โดย แอ๊ด คาราบาว ระบุ ที่ผ่านมามีวัยรุ่นนำยามาใช้ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ใช้ ครอบครัวยุคและสังคม เพลงอุทาหรณ์ยาโปร จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์ให้ผู้ใช้ หรือผู้ คิดจะใช้ หันมาตระหนักถึงผลกระทบที่อาจตามมา ความสนุกเพียงชั่วครว อาจทำให้ชีวิต พังไปยาวนาน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดู ต้องใส่ใจ ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน ต้องรู้เท่าทัน และต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ลูกหลานใช้ยาโปรในทางที่ผิด โดย “ยาโปร” คือการนำยาที่ใช้ ทางการแพทย์ มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะพบมากในกลุ่มวัยรุ่น มีการนำยาโปรโคดีล หรือยา ทามาโดล ที่มีฤทธิ์แก้ไอ แก้แพ้ แก้อาเจียน มาผสมกับน้ำอัดลมดื่มหวังให้เกิดอาการมึน เมาแทนเหล้า เมื่อดื่มบ่อยๆ ก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย บางรายถึงขั้นขาดสติและชัก กระทบก หากช่วยไม่ทันก็ทำให้เสียชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>ออก 3 มาตรการเข้มคุมกำเนิดวัยรุ่นนอมควัน</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจยาสูบ แต่ละปีมีเยาวชนไทยที่เริ่มติด บุหรี่และกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำ 2-3 แสนคน ทดแทนกลุ่มผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตหรือเลิก สูบไป อีกทั้ง เยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ โดยผล การเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ตของกรมควบคุมโรคในเดือน ม.ค.2559 พบว่ามีเว็บไซต์ที่ โฆษณาขายบุหรี่มากถึง 50 เว็บไซต์ ทำให้ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ใน กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 พบร้อยละ 6.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25 ในปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 0.17 ต่อปี ทั้งที่ในช่วงก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี 2534-2547 อัตราการสูบ บุหรี่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.42 ต่อปี ดังนั้นจึงได้ให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนัก สูบหน้าใหม่ โดยต้องเร่งรัดการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.เร่งรัดให้มีการ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภค ยาสูบบริเวณรอบสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยงที่เยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย 2.การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และ 3. กำหนดเรื่องบุหรี่เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและ ประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	-	-
ประเทศ	<p>Wheelchair เพื่อสุนัขพิการ</p> <p>โครงการ Wheelchair เพื่อสัตว์พิการของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อ ฝึกประกอบและสวมขาเทียมหรือ Wheelchair ให้กับสุนัขพิการที่ยากไร้ โดยโครงการนี้จัด ขึ้นเดือนละครั้ง นำโชค (ชีวา) และล็กกี้ (พันทาง) เป็นส่วนหนึ่งของสุนัขที่มีผู้นำมาขอรับ ขาเทียมโดยนำโชคขาเป็นอัมพาต ส่วนล็กกี้ถูกรถชนเมื่อ 4 เดือนก่อน ทำให้ต้องถูกตัดขาไป ข้างหนึ่ง ส่วนอีกสองขาใช้การไม่ได้เนื่องจากกระดูกสันหลังหัก แต่มีผู้พบเห็นและนำตัวไป รักษาในเวลาต่อมา</p> 	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.เผยไทยฆ่าตัวตายติดอันดับ 3 ของโลก</p> <p>น.พ.ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานย์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถิติคนไทยฆ่าตัวตายสูงขึ้น ในจำนวนนี้มากถึงร้อยละ 70 ฆ่าตัวตายด้วยวิธีแขวนคอ รองลงมาประมาณร้อยละ 20 ฆ่ายาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และอีกประมาณร้อยละ 10 เลือกวิธียิงตัวตาย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายคือ การดื่มสุรา มักพบในผู้ที่ดื่มสุราจัดทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติป่วยโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางรายเกิดความคิดไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานทำให้คิดสั้น และที่พบมากคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว ผิดหวังเรื่องความรัก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่นที่ฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คือ สวีเดนและสแกนดิเนเวีย ที่มีอัตราฆ่าตัวตายเท่ากัน ทั้งสามประเทศนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและเกิดความเบื่อหน่ายจากการดำเนินชีวิตหลังเข้าสู่วัยชรา และไม่อยากเป็นภาระของคนในครอบครัว</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรคแนะนำเกณฑ์การคัดกรองผู้บริจาคเลือดกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกานายแพทย์อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตามมาตรการองค์การอนามัยโลกและกฎอนามัยระหว่างประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในการบริจาคเลือด ซึ่งการคัดกรองผู้บริจาคเลือด ผู้บริจาคต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1.ผู้ที่บริจาคเลือดจะต้องไม่มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด 2.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการดังข้างต้น 3.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด ทั้งนี้ หากผู้บริจาคเลือดที่บริจาคเลือดไปแล้ว มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย หลังจากบริจาคเลือดภายใน 2 สัปดาห์ ต้องรีบแจ้งกลับมายังศูนย์บริจาคโลหิต สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ 1.ควรมีระบบการติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับเลือดขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ ไตรมาสแรก 2.แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.การคัดกรองเลือดก่อนให้หญิงมีครรภ์ (ไม่รวมขณะคลอด) ให้พิจารณาตรวจภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาในเลือดก่อนถ่ายเลือดให้หญิงมีครรภ์ สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดที่พบผู้ป่วยคือ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยมาตรการ 3-3-1</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	กระทรวงสาธารณสุข เดือนระวังตะกั่วสอดไส้ในกึ่ง แนะนำสังเกตก่อนซื้อ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ หลังจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพบการปลอมปนตะกั่วในกึ่งในรูปแบบต่างๆ ทั้งการยัดก้อนตะกั่วในหัวกึ่งและการยัดแท่งหรือแผ่นตะกั่วในก้ามกึ่ง ซึ่งรูปแบบการใส่ตะกั่วจะมีการยัดใส่ตะกั่วเข้าบริเวณปากช่องปากของกึ่ง เมื่อยัดเข้าไปแล้วก็จะดันแท่งตะกั่วเข้าไปสู่ภายในตัวหรือบริเวณหัวกึ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักของกึ่ง ซึ่งหากบริโภคเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ตะกั่วเป็นธาตุที่มีพิษที่สุดที่ลงไปปะปนในอาหาร เมื่อร่างกายได้รับตะกั่วเข้าไปก็จะเกิดอาการพิษตะกั่ว ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบโลหิตและระบบประสาท อาการระยะเฉียบพลันจะเกิดขึ้นใน 30 นาที โดยจะมีอาการปวดท้อง ท้องผูก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้เวียน น้ำหนักลด อาเจียน คอแห้ง กระจายน้ำ ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ควรเลือกซื้อกึ่งที่สด หัวต้องติดกับตัวแน่น เพราะกึ่งที่ไม่สด หัวหรือส่วนที่เป็นเปลือกส่วนหัวจะไม่ติดกับตัว ไม่มีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย เนื้อแข็ง ตาใส เปลือกใส หรือเลือกซื้อจากตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ สำหรับกึ่งขนาดใหญ่ อาจมีการปลอมปนมากที่สุด ควรเพิ่มความสังเกตความผิดปกติของสีและน้ำหนักของตัวกึ่ง ต้องไม่ผิดปกติจากตัวอื่น โดยเฉพาะบริเวณหัวและก้ามของกึ่ง เนื่องจากเป็นส่วนที่พบการสอดไส้ของตะกั่วอยู่บ่อยครั้ง	-	-
ประเทศ	รมว.สธ.ไทย-กัมพูชา ร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุข 5 เรื่อง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 1.ความร่วมมือในการจัดโรคมลาเรีย รวมถึงการควบคุมและป้องกันเชื้อมาลาเรียคือยา และโรคติดต่ออื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเทศไทยมีแผนในการกำจัดโรคมลาเรียให้สำเร็จในปีพ.ศ. 2567 และของกัมพูชามีเป้าหมายให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2568 2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดยไทยจะสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขของประเทศกัมพูชา รวมทั้งให้ทุนสำหรับเยาวชนสตรีกัมพูชามาศึกษาพยาบาลในประเทศไทยผ่านโครงการพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4.การพัฒนาระบบส่งต่อ และ 5.การจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Hospital) ซึ่งจะเริ่มใน 3 จังหวัดก่อน ได้แก่ จังหวัดเกาะกง - จังหวัดตราด, จังหวัดบันเจียเมียนเจย - จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรมีชัย - จังหวัดสุรินทร์	-	-
ประเทศ	สธ.โดนเว็บปลอมอ้างข้อมูลสุขภาพ มติชน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งจากนายรชฎ พนมวรรณเวช ว่า มีผู้นำภาพตนไปเผยแพร่ให้ได้รับความเสียหาย ใช้ภาพ โลโก้และชื่อหน่วยงานของ สธ.เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น จึงได้ มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สธ.ตรวจสอบ พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้ชื่อเว็บไซต์ (URL) คล้าย กับชื่อเว็บไซต์ของ สธ. และเว็บไซต์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งในประเทศไทย จึงได้ ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่ สภ.เมือง นนทบุรี ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายดังกล่าวตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์นั้น โดยความผิดที่เกิดขึ้น จะดำเนินการทั้งผู้ให้บริการแก่บุคคล อื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ใดพบการกระทำดังกล่าวขอให้แจ้งความดำเนินคดีทันที	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา - ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เนื้อหา กล่าว ถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนที่จะให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับเด็กผู้หญิง ป.5 ทุกคน โดยจะเริ่มฉีด ในปีหน้า ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนต่างๆ เห็นความสำคัญมากขึ้น และมีโครงการของกรุงเทพมหานครให้เด็กวัยรุ่น ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ด้วย อย่างไรก็ตาม วัคซีนนี้มีความสำคัญมาก ดังนั้น เด็กตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีนนี้ แม้ว่า จะอยู่นอกเหนือโครงการที่จะจัดสรรวัคซีนฟรีให้โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ ก็ควรพาบุตรหลานทั้ง หญิงและชายที่เป็นวัยรุ่นมาฉีดวัคซีนนี้</p>	-	-
ประเทศ	<p>ระบบคัดกรองทารกแรกเกิด 40 โรค</p> <p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้แถลงโครงการ คัดกรองโรค ในทารกแรกเกิด เพื่อ สรุปข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 5 สื่อ ประเด็นข่าว ป้องกัน ไทรอยด์บกพร่องและโรคทางพันธุกรรม ก่อนจะแสดงอาการ ขยายจาก 2 โรคเป็น 40 โรค พร้อมเตรียมขยาย เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ และจากการดำเนินงานมากกว่า 10 ปีนั้น รพ.ศิริราชได้ตรวจกรองทารกไปแล้วกว่า 300,000 ราย โดยจำนวนนี้พบทารกที่เป็น ไทรอยด์บกพร่อง 80 ราย โรคทางพันธุกรรม (ฟีเคยู) 6 ราย ซึ่งทารกเหล่านี้ได้รับการ วินิจฉัยก่อนอายุ 14 วัน วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันและรักษาทารกได้ 100% -ด้าน ผศ. นพ.นิธิวัชร วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล กล่าวว่า น่าเสียดายที่โครงการนี้ยังจำกัดอยู่แค่ที่ รพ.ศิริราช และรพ.เครือข่ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น และได้รับ การสนับสนุน จาก สปสช. และในปี 2557 สปสช.ได้สนับสนุนเพิ่มการคัดกรองโรคทางพันธุกรรม เมตาบอลิกเพิ่มเป็น 40 โรค และในอีก 2 ปีข้างหน้า รพ.ศิริราชจะเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้การตรวจกรองนี้ กลายเป็น มาตรฐานของประเทศต่อไป</p>	-	-
ประเทศ	<p>โฆษก สธ. กำชับโรงพยาบาลขอนแก่น ดูแลเด็กถูกแทง 14 ผลอย่างดีที่สุด ยังเฝ้าระวัง การติดเชื้อ</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณี เด็กทารกแรกเกิดถูกทำร้ายและฝังดิน ที่จังหวัดขอนแก่น ว่า โรงพยาบาลขอนแก่นได้ รายงานอาการล่าสุดของผู้ป่วยรายนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด ยังมีลมออกจาก สาย ภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบลมที่ช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยังงดน้ำและ อาหาร ให้สารละลายและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด ภาวะช็อค ปัญหาโปตัสเซียมและ น้ำตาลในเลือดต่ำได้รับการแก้ไขแล้ว แผนการรักษาคือเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อและลด เครื่องช่วยหายใจ ให้ผู้ป่วยหายใจเอง ขณะนี้นอนรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะ วิกฤต กำชับให้โรงพยาบาลขอนแก่นดูแลอย่างดีที่สุด สำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นทารกแรก เกิดเพศชาย ไม่ทราบชื่อ ชาวบ้านพบถูกฝังดิน มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมตามลำตัว บริเวณหน้าอกด้านขวาและท้อง 14 แผล มีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด ได้รับส่งตัวมาจาก โรงพยาบาลแวงใหญ่มารักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 21.00 น.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	เชื้อโรคในน้ำแข็งบด สถาบันอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำแข็งบดจากร้านขายน้ำแข็ง และโรงงานทำน้ำแข็ง จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าใน กทม. และ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ย่านซอยอิสรภาพ ย่านเพชรเกษมช.4 ย่านพรานนก นิคม อุตสาหกรรมบางปู ย่านสี่แยกบางนา ผลวิเคราะห์พบว่า มีน้ำแข็งบด ตรวจพบเชื้ออี.โคไล ปนเปื้อน ย่านเพชร เกษมช.4 ย่านพรานนก และสี่แยกบางนา ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) กำหนดให้ น้ำแข็งต้องตรวจไม่พบเชื้อ อี.โคไล ปนเปื้อนเลย ขอนแนะนำควรเลือกซื้อน้ำแข็ง จากร้านที่ใช้ถังน้ำแข็งที่สะอาด ไม่มี ของอย่างอื่นแพรวมอยู่ด้วย และไม่มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอมปะปน	-	-
ประเทศ	สธ.เผยตั้งคณะอนุฯ ศึกษาผลกระทบ TPP สินค้า-บริการด้านสาธารณสุข 7 รายการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) สำหรับสินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัคซีน ชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการค้าบริการสุขภาพ โดยวิเคราะห์ผลกระทบตามห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ของสินค้าและบริการนั้นๆ กำกับด้วยประเด็นจากข้อตกลงและประเด็นที่มีความคาบเกี่ยวกับนโยบาย/กฎเกณฑ์/ กฎระเบียบที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้เห็นภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าวในด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพ "เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สหรัฐอเมริกา และเป็นประเทศในอาเซียน 4 ประเทศ คือ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม	-	-
ประเทศ	ดร.เซบิงเตรียมแจง สคบ.โฆษณา "เฟซออฟ" 4 มี.ค. ไทยจ่อตั้ง กก.คุมโฆษณาสุขภาพ-เสริมสวยแบบเกาหลีใต้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี ดร.เซบิง ไซยาศาสตร์ ยืนยันเดินทางโครงการเฟซออฟ (Face Off) ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องของการโฆษณา ว่า ไม่อยากให้สังคมพุ่งเป้า หรือถกเถียงความหมายเกี่ยวกับคำว่า face off เพราะไม่เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์สภาชี้แจงชัดเจนแล้วว่าไม่มีชื่อเรียกหรือเทคนิควิธีนี้ สิ่งที่ทำไม่ใช่การเปลี่ยนหน้า ซึ่งกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล สถานประกอบการ หรือเอเจนซี หากทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการ ตีว่าการมาเล่นคำกัน และอยากให้ประชาชนสนใจเรื่องของความปลอดภัยจากการทำศัลยกรรมเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการควบคุมโฆษณาการเสริมความงาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กำลังตรวจสอบดูแลอยู่ ซึ่ง "ดร.เซบิง" เตรียมเข้าให้ข้อมูล สคบ. กรณีโฆษณา "เฟซออฟ" 4 มี.ค. นี้	-	-




สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	แพทย์ รพ.ตร. ลงพื้นที่สำรวจ 'ตำรวจจรดไฟ' เสี่ยงหลอดเลือดแดงผิดปกติ พลตำรวจโทสุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้สำหรับการตรวจคัดกรอง ชำระการตำรวจที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดง โรคช่องท้องโป่งพอง และโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงขาอุดตัน โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจจรดไฟ เข้ารับการตรวจในครั้งนี้ถึง 156 ราย ทั้งนี้ พันตำรวจเอก นายแพทย์ไพฑูริย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงผิดปกติจำนวนมากเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่มักพบว่ามียาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงผิดปกติ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีโรคประจำตัวได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งมักจะไม่มีอาการแสดงในเบื้องต้น แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดอันตรายสูง เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ทูพพลภาพ ของข้าราชการตำรวจ	-	-
ประเทศ	ไข้เลือดออกระบาดกรง! ป่วยแล้ว 2 พันกว่าคน เขตฝั่งธนมากที่สุด นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กทม. ว่า ในปี 2559 เฉพาะวันที่ 1 ม.ค.-23 ก.พ. ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจำนวนกว่า 2,227 ราย แต่ยังไม่มียุเสียชีวิต ส่วนทั้งปี 2558 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกว่า 25,282 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนกลุ่มที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมากที่สุด ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุตั้งแต่ 20-24 ปี สำหรับเขตพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในปี 2559 ได้แก่ 1.เขตภาษีเจริญ มีผู้ป่วย 101 ราย 2.เขตบางกอกน้อย มีผู้ป่วย 78 ราย และ 3.เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วย 43 ราย ทั้งนี้ เหตุที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ลุ่ม มีคลองสายต่างๆ จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการเข้าออกของประชาชนสู่จังหวัดข้างเคียงจำนวนมาก จึงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ด้านนายแพทย์อานวย กาจิณะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผย ไทยรัฐออนไลน์ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการไว้ 5 ด้าน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคา และโรคไข้วัดช้อยุงลาย โดยจะทำทุกวันศุกร์ในทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ เมื่อดูจากสถิติการแพร่ระบาดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว่าสูงกว่าเดิม จึงอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจัง	สถานการณ์ 1 ม.ค.-27 ก.พ.59 พบผู้ป่วยทั้งหมด 174 ราย อัตราป่วยสะสม 31.85 ต่อประชากรแสนคน ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกที่ อ.โพธิ์ประทับช้าง (56.41) อ.วชิร บารมี (53.95) อ.เมือง (38.91) อ.สากเหล็ก (37.81) อ.สามง่าม (32.68) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-19 ปี และอายุ 10-14 ปี	มาตรการจาก War Room ภายใน 4 สัปดาห์ (ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2559) - ผู้ป่วยรายใหม่แต่ ละอำเภอ ลดลง - ค่า HI ค่า CI ไม่เกิน ร้อยละ 10 - กำหนด Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด วันที่ 7 มีนาคม 2559
ภูมิภาค	กทม.นำร่อง 3 องค์กรคุณธรรมโรงพยาบาล/ศูนย์สาธารณสุข/โรงเรียน นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นทุกองค์กร ได้นำร่อง นโยบายองค์กรคุณธรรม เริ่มต้น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานแพทย์ สำนักงานนามัย และสำนักงานการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกที่ดี มีศักยภาพการให้บริการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน กรุงเทพฯ โดยดำเนินงานตามนโยบาย องค์กรคุณธรรม ได้แก่ สำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลคุณธรรม เน้นการให้บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตร มีคุณภาพควบคู่กับระบบที่เป็นธรรม สำนักงานนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขคุณธรรม เน้นการดูแลและส่งเสริมคุณภาพ ด้วยคุณธรรม เป็นมิตรกับชุมชน และสำนักงานการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม เน้นการเรียน การสอนที่มีมาตรฐาน สร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้น ในเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพชญ โพสต์ใน Facebook ว่า</p> <p>26/2/59 23.00 น. ว.40 แยกหัวเสือ ปีม PT จยย โดนชนแล้วหนี ถนนสาย พิจิตร-สากเหล็ก ก่อนถึงกู้ภัยสรรเพชญพิจิตรประจำตำบลปากทาง 100 เมตร รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่เอี่ยม) หมู่ 8 ตำบลปากทาง ว่ามีอุบัติเหตุ รถชนกันตรงสามแยกหัวเสือมีคนเจ็บ กู้ภัยสรรเพชญ ว.25 ตรวจสอบ จักรยานยนต์สภาพพัง และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง 2 ราย นอนอยู่กลางถนน จึงดำเนินการ ตรวจสอบและเคลื่อนย้าย กู้ภัยสรรเพชญ นำผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่ง รพ.สทเวช และ ศูนย์พระไวยม์ นำส่ง รพ.สทเวช อีก 1 ราย เบื้องต้นตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่าโดนรถกระบะชนแล้ว หนี มุ่งหน้าไปทางสากเหล็ก</p> 	-	-

- ชัชชัย ทราบ
- ขอบพบ ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ 16-27 ก.พ.
- ประสาน.....

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
29 ก.พ. 2559